

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงาน..คณะพลศึกษา... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	คำขอ ความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	คำอธิบาย (ด้านความเสี่ยง)	ปัจจัย สภาพ - แนวโน้ม	คำอธิบาย (ปัจจัยสภาพ - แนวโน้ม)	เลือกความเสี่ยงไป rrm-2	จำนวน ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เลือก			รวม	
											ตามเหตุ ความเสี่ยง rrm-2	ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น		ระดับความเสี่ยง
1	การบริหาร การสอน	การจัดการเรียนการสอน ไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา	อื่นๆ	บุคลากรและ ทรัพยากรบุคคล	ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	ความ ซื่อสัตย์และ จริยธรรม	yes	1	บุคลากรรับงานนอกงานภายนอกกระทบกับการเรียนการสอน	ปัจจัยภายใน	yes	5	5	25	ุ
2	การบริหาร จัดการ	ไม่เป็นที่ยอมรับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา ผู้ปกครอง) ในเรื่องของ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	ด้านการ ดำเนินงาน	ด้านการ นโยบายและ การพัฒนา บุคลากร	รูปแบบการ บริหารและการ จัดเตรียม	ด้านการ ดำเนินงาน	yes	1	มีพื้นที่ว่างจำกัดและมีการจัดการเรียนการสอนใน หลายสาขาวิชาออก สถานที่เรียนไม่เหมาะสมกับจำนวน นิสิตและลักษณะของรายวิชา รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นจากการมีจำนวนผู้เรียนมาก มีอาจารย์ผู้สอนไม่ เพียงพอ ต้องใช้ครูผู้ช่วย และอาจารย์พิเศษ โดยเฉพาะ ในรายวิชากีฬาทางน้ำ	ปัจจัยภายใน	yes	5	5	25	ุ
3	การบริหาร จัดการ	การบริหารจัดการ งบประมาณไม่คุ้มค่า	ด้านการเงิน	ด้านการเงิน รูปแบบการ บริหารและการ จัดเตรียม	ด้านการเงิน	yes	2	การขาดระบบฐานข้อมูลและระบบห้องเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้	ปัจจัยภายใน	yes	5	5	25	ุ	
4	การวิจัย	ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ ประโยชน์อย่างเห็น รูปธรรม	ด้านการเงิน	ด้านการเงิน นโยบายและ การพัฒนา บุคลากร	ด้านการเงิน	yes	1	การกลั่นกรองหัวข้อวิจัยมุ่งการนำมาใช้ประโยชน์ให้ คู่มีค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปน้อย	ปัจจัยภายใน	yes	5	5	25	ุ	
5	การดำเนินการ สอน	ความเชื่อมั่นใน ความสามารถของ บุคลากรสายวิชาการลด น้อยลง	ด้าน กฏหมาย/ ข้อบังคับ	ด้าน กฏหมาย/ ข้อบังคับ	นโยบายและ การพัฒนา บุคลากร	ด้าน กฏหมาย/ ข้อบังคับ	yes	2	บุคลากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น อดีตนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือผู้ตัดสินระดับชาติ มีแนวโน้มลดลง จาก การเกษียณอายุราชการ	ปัจจัยภายนอก	yes	5	5	25	ุ
									การรับบุคลากรใหม่ที่มีทักษะเฉพาะทาง มีข้อจำกัด เนื่องจากเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา	ปัจจัยภายนอก	yes				

ที่	ด้านความ เสี่ยงที่พบ ตามพื้นที่กิจ กรมวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความ เสี่ยง	ด้านความ (ด้านความ เสี่ยง)	ปัจจัย สภาพ - แวดล้อม	ด้านความ (ปัจจัยสภาพ - แวดล้อม)	เลือกความ เสี่ยงไป	จำนวน สาเหตุ ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	เลือก สาเหตุ ความ เสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง		หมายเหตุ	
6	การบริหาร จัดการ	ไม่สามารถขอการสนับสนุน บริหารจัดการผู้ดำเนินงานเป็น เลิศ (คะแนน EDPEx ปี 2563)	ด้านบริหาร กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	ด้านบริหาร กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	รูปแบบการ บริหารและ การติดตาม	ด้านบริหาร กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์	yes	3		ระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียวกัน กระบวนการทำงานในแต่ละกลุ่มงาน เช่น พฤศจิกายน จ้าง รับ-ส่งหนังสือ ยังไม่มีขั้นตอนที่มาก บุคลากรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก	yes yes	5		5

ans

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชนยา ทีละมาต)

คณบดีคณะพลศึกษา

วันที่ เมษายน พ.ศ. 2561

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 8.2